



## ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการตรวจสอบภายใน และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑)

ตามที่ มหาวิทยาลัยได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การขอรับทุนการศึกษา สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการตรวจสอบภายใน และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการตรวจสอบภายใน และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษา สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการตรวจสอบภายใน และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายจากเงินร้อยละ ๑๐ ที่จัดสรรจากเงินรายได้ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กองบริหารงานบุคคล ยุทธศาสตร์ที่ ๘:บริหารจัดการเชิงบูรณาการ(Human Capital (พัฒนาอาจารย์และบุคลากร, ทุนการศึกษา ป.เอก)) แผนงานการเรียนการสอน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กิจกรรมพัฒนาบุคลากร อุทมนุททั่วไป ข้อ ๑. ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับผู้ปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### ๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา ได้แก่

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	สาขาวิชา	ทุนที่ได้รับ
๑. นายศุภวิชญ์ ใจเย็น	พ นั ก ง า น มหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป สังกัด: งานธุรการ กองบริหารงาน บุคคล สำนักงาน มหาวิทยาลัย	ระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสน ศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะเวลาหลักสูตร ๒ ปี	- อนุมัติเงินทุนการศึกษาตามที่ จ่ายจริง เป็นจำนวนเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาทต่อหลักสูตร ระยะเวลาของหลักสูตร - โดยมีเงื่อนไขว่าผู้รับทุนจะต้อง ทำวิทยานิพนธ์หรือการ ค้นคว้าแบบอิสระ ที่สอดคล้อง กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ และการพัฒนาในหน่วยงาน ของผู้รับทุน

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	สาขาวิชา	ทุนที่ได้รับ
๒. นางสาว สุมาลี พุ่ม ทิพย์	พ นั ก ง า น มหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่ง: หัวหน้างานงาน ตรวจสอบ ๒ สังกัด: สำนักงาน การตรวจสอบ ภายใน	ระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ม ห า บั ญ ฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะเวลาหลักสูตร ๒ ปี	- อนุมัติเงินทุนการศึกษาตามที่ จ่ายจริง เป็นจำนวนเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาทต่อหลักสูตร ระยะเวลาเงินทุนตาม ระยะเวลาของหลักสูตร - โดยมีเงื่อนไขว่าผู้รับทุนจะต้อง ทำวิทยานิพนธ์หรือการ ค้นคว้าแบบอิสระ ที่สอดคล้อง กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ และการพัฒนาในหน่วยงาน ของผู้รับทุน
๓. นางสาว นงราม อภิชัย	พ นั ก ง า น มหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่ง: นักตรวจสอบภายใน สังกัด: สำนักงาน การตรวจสอบ ภายใน	ระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ม ห า บั ญ ฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะเวลาหลักสูตร ๒ ปี	- อนุมัติเงินทุนการศึกษาตามที่ จ่ายจริง เป็นจำนวนเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาทต่อหลักสูตร ระยะเวลาเงินทุนตาม ระยะเวลาของหลักสูตร - โดยมีเงื่อนไขว่าผู้รับทุนจะต้อง ทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า แบบอิสระ ที่สอดคล้องกับการ ปฏิบัติงานในหน้าที่และการ พัฒนาในหน่วยงานของผู้รับ ทุน

๒. ผู้รับทุนจะต้องทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าแบบอิสระ ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่และการพัฒนาในหน่วยงานของผู้รับทุน ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การขอรับทุนการศึกษา สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการตรวจสอบภายใน และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๓. ผู้รับทุนจะต้องทำสัญญาการรับทุนกับมหาวิทยาลัย และจะต้องมีผู้ค้ำประกันตามแบบสัญญาที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยสามารถดาวน์โหลดสัญญารับทุนได้ที่เว็บไซต์ของกองบริหารงานบุคคล และส่งให้มหาวิทยาลัยภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการคัดเลือกผู้รับทุน

๔. ผู้รับทุนต้องรายงานความก้าวหน้าและผลการศึกษาทุกภาคการศึกษาตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนดและรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบตลอดระยะเวลาการศึกษาและรับทุนโดยผ่านต้นสังกัดมายังกองบริหารงานบุคคล ทั้งนี้เมื่อสำเร็จการศึกษาให้ผู้รับทุนจัดทำรายงานการสำเร็จการศึกษามายังมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งแนบเอกสารผลการศึกษา เอกสารรับรองการจบการศึกษา และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๕. ให้ผู้รับทุนทำเรื่องขอเบิกเงินทุนจากมหาวิทยาลัย การเบิกจ่ายทุนงวดที่ ๑ เมื่อผู้รับทุนได้จัดทำสัญญาการรับทุนกับมหาวิทยาลัยแล้ว ให้ผู้รับทุนยื่นเรื่องขอเบิกจ่ายเงินทุนเสนอต่อมหาวิทยาลัยผ่านส่วนงานต้นสังกัด โดยให้ส่งเรื่องไปยังกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย โดยแนบสำเนาแบบรายงาน

ความก้าวหน้า ผลการศึกษาและหลักฐานที่เกี่ยวข้องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาด้วย ผ่านส่วนงานต้นสังกัดและ  
ให้ส่งเรื่องไปยังกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัยต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่